

สรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑

ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายมีโรสส์ ลอซีก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรป สาธารณรัฐสโลวัก ในฐานะผู้แทนสหภาพยุโรป และประธานสหภาพยุโรป วาระมิถุนายน-ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นประธานการประชุมร่วมกัน ภายใต้หัวข้อหลักการประชุม “Towards a Strategic Partnership”

ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ในนามของอาเซียนตามที่ไทยได้รับหน้าที่เป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรปในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ – กลางปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปและการเตรียมการเพื่อยกระดับความสัมพันธ์จากการเป็น “หุ้นส่วนที่เพิ่มพูน (Enhanced Partnership)” สู่การเป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership)” ในอนาคต

ที่ประชุมได้เน้นย้ำความสำคัญของการลดช่องว่างระหว่างการพัฒนา การส่งเสริมความเชื่อมโยง การแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน และการเจรจาความตกลงด้านการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป อีกทั้งเห็นพ้องว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยส่งเสริมกระบวนการบูรณาการระดับภูมิภาคที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องการรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ และความท้าทายรูปแบบใหม่ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ และการก่อการร้ายข้ามชาติ

การประชุมครั้งนี้ได้รับรองเอกสาร Bangkok Declaration on Promoting an ASEAN-EU Global Partnership for Shared Strategic Goals ซึ่งแสดงเจตนารมณ์ของอาเซียนและสหภาพยุโรปที่จะสร้างแรงขับเคลื่อนเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และเอกสาร Matrix on Status of Implementation of Bandar Seri Begawan Plan of Action (2013-2017) นอกจากนี้ ไทยได้จัดให้มีล่ามแปลภาษามือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในช่วงการแถลงข่าวของประธานร่วม และจัดทำเอกสารสรุปการประชุมเป็นอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตาอีกด้วยเพื่อเน้นย้ำถึงหลักการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

การประชุมนี้เป็นโอกาสให้ไทยได้มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและสร้างความมั่นใจต่อสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย อีกทั้งไทยยังได้แสดงบทบาทสำคัญในการผลักดันข้อริเริ่มต่างๆ ของไทยโอกาสครบรอบ ๔๐ ปีความสัมพันธ์อาเซียนและสหภาพยุโรปในปี ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบข้อเสนอของไทยในการจัดการประชุมระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรปว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development) และการประชุมของนักคิดเชิงยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป (ASEAN-EU Forum of Strategic Thinkers) นอกจากนี้ ไทยยังมีกำหนดเป็นเจ้าภาพการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหภาพยุโรปในปี ๒๕๖๐ เพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างกันอีกด้วย ทั้งนี้ การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรปครั้งต่อไปมีกำหนดจัดขึ้นในปี ๒๕๖๑ โดยสหภาพยุโรปเป็นเจ้าภาพ
